

23 เมษายน 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

บริษัทผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทุกบริษัท

ธนาคารพาณิชย์ทุกบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกราย

บริษัทเงินทุนทุกบริษัท

นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

ที่ กตต.จท-1.(ว) 19 /2563 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามที่สำนักงานได้มีหนังสือเวียนถึงบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเงินทุน เพื่อแนะนำแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมกรรมการ และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID-19) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า ปัจจุบันได้มีการประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ซึ่งได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกฤษฎีกาฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศ คสช. 74/2557”) ทั้งนี้ บทบัญญัติของพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นการผ่อนคลายข้อจำกัดและอำนวยความสะดวก ในการจัดประชุมต่าง ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ การประชุมผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นกู้หรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เป็นต้น สำนักงานจึงขอเรียนสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กร โปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9 (ปี 2562)”

1. พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีข้อกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และไม่ได้ระบุให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรไทย

2. การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“มาตรฐานฯ”) ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ทั้งนี้ มาตรฐานฯ ที่ออกตามประกาศ คสช. 74/2557 ยังใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกำหนดนี้ จนกว่าจะมีการออกมาตรฐานฯ ที่ออกตามพระราชกำหนดนี้

3. พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลจรรยาจริอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมด้วย

4. สำหรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามประกาศ คสช. 74/2557 ให้ถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยพระราชกำหนดข้างต้นแล้ว

สำนักงานจึงขอส่งภาพถ่ายพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาเพื่อรับทราบทั่วกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6334

สำเนาเรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลชมเชยขององค์กร โปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9 (ปี 2562)”

กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย